



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖-๓/

ที่ ศธ ๐๕๑๓๓.๑.๑.๖/๒๕๖

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี

เรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดเกณฑ์การประเมินข้อตกลงภาระงานผู้บริหารระดับ ผู้อำนวยการ ในส่วนของหัวข้อที่ ๓. ภาระงานเชิงพัฒนา และหัวข้อที่ ๗ ผลการประเมินการประกันคุณภาพของหน่วยงาน ไปแล้ว นั้น ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาปรับเกณฑ์การประเมินดังกล่าวข้างต้น เป็นดังนี้

๑. หัวข้อที่ ๓ ภาระงานเชิงพัฒนา ข้อย่อย ๓.๓ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน / การวิจัยสถาบัน / การสร้างนวัตกรรม การจัดทำหรือปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับ” คำนวณน้ำหนักตามตำแหน่งที่แต่ละคนดำรงอยู่ เนื่องจากในบางหน่วยงานไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามหัวข้อย่อยนี้เป็นประจำทุกปี จึงไม่สามารถหาผลการดำเนินงานมาประเมินได้ ประกอบกับสำนักงานอธิการบดี รวมไปถึงสำนักอื่น ๆ ต้องทำหน้าที่ในการ Support ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยให้กับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะ รวมทั้งต้องผลักดันการดำเนินงานและเขียน SAR ในตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง เพื่อรับการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปีด้วย **จึงขอปรับปรุงหัวข้อย่อยที่ ๓.๓ เป็น “ผลการประเมินการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยในเกณฑ์ (Criteria) ที่รับผิดชอบ”** (เฉพาะบุคลากรในหน่วยงานที่ต้องผลักดันการดำเนินงานและเขียน SAR ในตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ SAR ระดับมหาวิทยาลัย)

๒. หัวข้อที่ ๗ ผลการประเมินการประกันคุณภาพของหน่วยงาน (ของปีที่ผ่านมา) คำนวณน้ำหนักร้อยละ ๕ เนื่องจาก สำนักงานอธิการบดีไม่ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพหน่วยงานภายในมา ๒ ปีแล้ว ด้วยมีการเปลี่ยนแปลงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ดังนั้น **จึงขอพิจารณาปรับหัวข้อที่ ๗ เป็น “การดำเนินงานที่ได้รับการถ่ายทอดจากรองอธิการบดีที่กำกับดูแล”** โดยให้รองอธิการบดีที่กำกับดูแลหน่วยงานนั้น ๆ ได้รับความประเมินนี้เท่ากันหมด และส่งเรื่องให้ ก.บ.ม. พิจารณาหาวิธีการประเมินให้รองอธิการบดีดำเนินการเป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไป


ทั้งนี้ การขอเปลี่ยนแปลงทั้ง ๒ หัวข้อในข้อตกลงภาระงานดังกล่าวข้างต้น ควรเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ

คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาดังนี้

๑. เห็นชอบให้นำผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ส่วนที่ ๑ : การบริหารจัดการ เป็นคะแนนร้อยละ ๕ ในข้อตกลงภาระงาน

๒. เห็นชอบให้ปรับหัวข้อที่ ๓ ภาระงานเชิงพัฒนาข้อ ๓.๓ เป็น “ผลการประเมินการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ที่หน่วยงานได้รับผิดชอบ” โดยให้ผู้อำนวยการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน และกำหนดเป็นภาระงานประจำไว้ใน TOR

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ


(นางปราณี พันธุ์วุฒิ)

กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี